

ประกาศ

เกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชาต่าง ๆ ของ คณะพาณิชยศาสตร์

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์

จึงยกเลิก โควตาในการการย้ายข้ามหลักสูตร 5 % **ตั้งแต่ภาค 1/2556 เป็นต้นไป** ดังนั้นหาก นักศึกษาประสงค์จะย้ายข้ามหลักสูตรหรือย้ายสาขาวิชา และมีคุณสมบัติตรงตามข้อมูลข้างต้น สามารถดำเนินการยื่นความจำนง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เงื่อนไข สำหรับนักศึกษา นอกคณะพาณิชยศาสตร์

นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์ ที่ประสงค์จะย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชยศาสตร์ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะพาณิชยศาสตร์ กำหนดไว้ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. สอบไล่ได้ครบตามหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และได้คะแนนเฉลี่ยวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 2.50
2. หลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาให้ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ ที่ประสงค์จะย้ายหลักสูตร หรือภาค/สาขาวิชา

เงื่อนไข สำหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ ที่ประสงค์จะย้ายหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชา ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด ดังนี้

1. หากเป็นการย้ายหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชา ที่มีการสอบเข้าแยกจากกัน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าคะแนนสอบเข้า ของนักศึกษาลำดับสุดท้ายของสายสอบที่จะย้ายเข้า และต้องเป็นคะแนนสอบเข้าในสายสอบเดียวกัน และปีเดียวกัน
2. สอบไล่ได้รายวิชาและค่าระดับการศึกษา ตามที่หลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชาที่ประสงค์จะย้ายเข้าศึกษากำหนดไว้
3. ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชา ที่ประสงค์จะย้ายเข้าศึกษา ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของหลักสูตร หรือภาค/สาขาวิชา ให้ถือเป็นที่สุด

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552	หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556
<p>หลักสูตร 4 ปี</p> <p>สาขาวิชาการบัญชี AC 311 ไม่น้อยกว่า C+</p> <p>สาขาวิชาการเงิน FN 201 ไม่น้อยกว่า C</p> <p>สาขาวิชาการตลาด MK 201 ไม่น้อยกว่า C</p> <p>สาขาวิชาระบบสารสนเทศ IS 201 ไม่น้อยกว่า C</p> <p>เพื่อการจัดการ</p> <p>สาขาวิชาการบริหาร HO 201 ไม่น้อยกว่า C</p> <p>ทรัพยากรมนุษย์และ องค์กร</p> <p>สาขาวิชาบริหารธุรกิจ IT 211 ไม่น้อยกว่า B หรือ IT 212</p> <p>ระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า B หรือ</p> <p>โลจิสติกส์และการขนส่ง IB 311 ไม่น้อยกว่า B</p>	<p>หลักสูตร 4 ปี</p> <p>สาขาวิชาการบัญชี AC 311 ไม่น้อยกว่า C+</p> <p>สาขาวิชาการเงิน FN 201 ไม่น้อยกว่า C</p> <p>สาขาวิชาการตลาด MK 201 ไม่น้อยกว่า C</p> <p>สาขาวิชาระบบสารสนเทศ IS 201 ไม่น้อยกว่า C</p> <p>เพื่อการจัดการ</p> <p>สาขาวิชาการบริหาร HR 211 ไม่น้อยกว่า C หรือ</p> <p>องค์กร การประกอบการ ER 211 ไม่น้อยกว่า C</p> <p>และทรัพยากรมนุษย์</p> <p>สาขาวิชาบริหารธุรกิจ IT 211 ไม่น้อยกว่า B หรือ LO 212</p> <p>ระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า B หรือ</p> <p>โลจิสติกส์และการขนส่ง IB 311 ไม่น้อยกว่า B</p>

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552		หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556	
สาขาวิชาบริหาร การปฏิบัติการ	OM 201 ไม่ต่ำกว่า C	สาขาวิชาบริหาร การปฏิบัติการ	OM 201 ไม่ต่ำกว่า C
สาขาวิชาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์	RB 211 ไม่ต่ำกว่า C	สาขาวิชาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์	RB 211 ไม่ต่ำกว่า C
หลักสูตร 5 ปี		หลักสูตร 5 ปี	
สาขาวิชาการบัญชี	BI 212 ไม่ต่ำกว่า B	สาขาวิชาการบัญชี	BI 212 ไม่ต่ำกว่า B
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	BI 201 ไม่ต่ำกว่า B	แบบบูรณาการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ แบบบูรณาการ	BI 201 ไม่ต่ำกว่า B
<p>การยื่นความจำนง</p> <p>1. นักศึกษานอกคณะพาณิชยศาสตร์ ที่ประสงค์จะย้ายเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์ ให้ยื่นคำร้อง พร้อมใบรายงานผลการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด โดยคณะที่นักศึกษาสังกัดจะดำเนินการตามขั้นตอนและส่งให้คณะพาณิชยศาสตร์ พิจารณาต่อไป</p> <p>2. นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ ที่ประสงค์จะย้ายหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชา จะต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p>2.1 ตรวจสอบหลักเกณฑ์การย้ายหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชาที่งานบริการการศึกษาและวิชาการคณะฯ</p> <p>2.2 เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด ให้ขอรับแบบฟอร์มคำร้องการย้ายหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชาที่งานบริการการศึกษาและวิชาการ</p> <p>2.3 ส่งแบบฟอร์มคำร้อง พร้อมใบรายงานผลการศึกษา ที่งานบริการการศึกษาและวิชาการ ทำพระจันทร์ หรือ ศูนย์รังสิต</p>			

ประกาศ ณ วันที่ 2 ก.ค.2556
งานบริการการศึกษาและวิชาการ
คณะพาณิชยศาสตร์ มธ.